

GIỚI THIỆU SÁCH NHẬP VỀ THƯ VIỆN KHXH

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG (Chủ biên). **Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận cơ bản.** H.: Văn hóa - Thông tin & Viện Văn hóa, 2014, 459 tr., Vb 51610.

Chính sách của Nhà nước đối với tôn giáo hiện nay ở nước ta vẫn đang trên bước đường hoàn thiện. Đã có nhiều hội thảo khoa học, Dự thảo,... nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Nhưng đích mà con đường hoàn thiện văn bản pháp luật về tôn giáo hướng đến - xây dựng một Bộ luật Tôn giáo, còn đang ở phía trước.

Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam sau khi thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trên thực tế còn nhiều vấn đề đặt ra từ phía các tổ chức tôn giáo, có những vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng, có những vấn đề là phương hướng giải quyết vừa có tính thời sự vừa có tính lâu dài.

3 chương sách từng bước làm rõ *toát yếu tiến trình nhận thức, hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo từ buổi đầu thành lập cho đến nay* (chương 1); chỉ ra *những thành tựu và những vấn đề mới trong thực hiện chính sách tôn giáo, những bất cập cần được phân tích và có giải pháp khắc phục* (chương 2); làm sáng tỏ *mối quan hệ Nhà nước - Tôn giáo và quan hệ chính trị - thần quyền* (chương 3); xem xét *quyền con người trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, xét cả về mặt lý luận và việc thực hiện quyền con người trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ở một số quốc gia trên*

thế giới (chương 4); rút ra *nhận định và bài học về tiến trình đổi mới chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo từ năm 1990 đến nay* (chương 5).

MAI CHI

PGS.TS. THÀNH DUY. **Văn hóa lãnh đạo - Triết lý phát triển bền vững trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh.** H.: Văn hóa - Thông tin & Viện Văn hóa, 2014, 318 tr., Vb 51609.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu công phu, rộng rãi ở trong nước và trên thế giới, ngày càng phát triển thêm nhiều điều mới mẻ, phù hợp với thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, với yêu cầu mới của thời đại toàn cầu hóa và văn minh trí tuệ. Tuy nhiên, so với nhiều lĩnh vực khác thì lĩnh vực văn hóa còn ít được quan tâm hơn, trong khi đó chính văn hóa mới là ngọn nguồn cảm xúc tạo nên những nội dung cơ bản và đặc điểm ưu việt của những cống hiến vĩ đại trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách khai thác những ý tưởng mới, hiện đại về văn hóa trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nổi bật là quan điểm văn hóa chỉ đường, văn hóa lãnh đạo mà thực chất là một triết lý mới trong phát triển xã hội bền vững theo định hướng XHCN. Sách gồm 8 chương. *Chương 1* - Văn hóa - “bí quyết” của sự phát triển bền vững trong thời đại ngày nay. *Chương 2* - Từ định nghĩa khái niệm văn hóa mang đậm bản chất nhân văn đến triết lý văn hóa lãnh đạo trong tư duy văn hóa Hồ Chí Minh. *Chương 3* - Triết lý văn hóa lãnh đạo: tư duy mới - hiện đại về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh. *Chương 4* - Văn hóa

lãnh đạo - triết lý phát triển bền vững theo định hướng XHCN. *Chương 5* - Triết lý văn hóa lãnh đạo và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền. *Chương 6* - Triết lý văn hóa lãnh đạo với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân XHCN. *Chương 7* - Triết lý văn hóa lãnh đạo với việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, định hướng XHCN. *Chương 8* - Ý nghĩa quốc tế và giá trị thời đại của triết lý văn hóa lãnh đạo.

HOÀI PHÚC

GS.TS. LÊ HỮU TẦNG (Chủ biên). **Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.** H.: Khoa học xã hội, 2014, 194 tr., Vb 51598.

CNXH là gì và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam phải như thế nào? Có thể nói, đó là vấn đề trung tâm trong công tác lý luận của chúng ta trong suốt mấy chục năm qua. Trong quá trình tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển “Chương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh thêm quan niệm về CHXN là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là mục tiêu mà chúng ta muốn đạt tới.

Cuốn sách không đề cập đến mọi khía cạnh, mà chỉ đề cập đến một phần nhỏ của vấn đề quan trọng ấy - đó là hai cách tiếp cận khi xem xét các đặc trưng và bản chất của CHXN. Từ đó, các tác giả đã vận dụng hai cách tiếp cận này để xem xét về thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam, mà trực tiếp là xem xét về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam từ sau Đại hội X đến nay. Nội dung sách được trình bày trong 3 chương: Chương 1 - Hai cách tiếp cận về CNXH; Chương 2 -

Về một số thành tố trong “mục đích cuối cùng” hay “mục tiêu chung của toàn dân tộc” trong sự nghiệp xây dựng CNXH; Chương 3 - Về thời kỳ quá độ lên CNXH.

LÊ HỮU

Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại. Trần Quang Tuệ dịch. H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014, 238 tr., Vb 51611.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia tăng lên, thế giới dường như trở nên nhỏ bé hơn, nhưng lại khó kiểm soát hơn, kém an toàn hơn bởi các vấn đề toàn cầu có mức độ nguy hiểm cao hơn, sức ảnh hưởng lớn hơn, tầm ảnh hưởng rộng hơn và tốc độ lây lan cũng nhanh hơn. Chính vì vậy, để giải quyết và đối phó với những vấn đề này đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, sự cố gắng của mỗi cộng đồng, quốc gia, con người, với những giải pháp và bước đi phù hợp.

Nội dung sách là cuộc đối thoại giữa Hazel Henderson - nhà hoạt động môi trường và kinh tế với Ikeda Daisaku - nhà tư tưởng và hoạt động xã hội về những vấn đề toàn cầu đang tác động tiêu cực tới cuộc sống của toàn thể nhân loại (liên kết dân chúng toàn cầu, kinh tế học mới, môi trường - tái sinh - kỹ thuật sinh học, vận động bảo vệ không khí trong lành, năng lượng của “thời đại ánh sáng”,...). Trong 10 chương sách, họ tập trung trao đổi, luận chứng về những suy nghĩ, hiểu biết và hành động thực tế của bản thân, của các nhà khoa học tận tâm cống hiến hết mình vì một cuộc sống, một nền văn minh mà con người cộng sinh với con người, con người cộng sinh với thiên nhiên nhằm hướng tới một thế giới hòa bình - bình đẳng - hợp tác.

TRẦN AN